

บทที่ 4

การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การนำเข้า ระบบภาษีอากรการนำเข้า ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าและ ระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-จีน ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 นั้น ในบทที่ 4 นี้ ได้ศึกษาโดยการนำขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้า และระบบภาษีอากรของทั้งสองประเทศมาเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1 การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติตาม กฎระเบียบการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

2 การศึกษาเปรียบระบบภาษีอากรการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

4.1. การศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เงื่อนไขเขตการค้าเสรีไทย-จีน สามารถสรุปขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้าได้ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบกฎระเบียบการนำเข้าระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขั้นตอน	ผลการศึกษาเปรียบเทียบ		สรุปผลการศึกษา
	ประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
1. การขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า	ไม่ต้องขออนุญาตก่อน	ต้องขอใบอนุญาตการนำเข้า ก่อน ต่อมาจึงขอใบรับรองการนำเข้า มี 2 ประเภท คือ กรณีใช้ได้ 6 เดือน และ กรณีใช้ได้เพียงครั้งเดียว ใช้ระยะเวลาดำเนินการ	แตกต่างกัน

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบกฎระเบียบการนำเข้าระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อ)

รายการ	ผลการศึกษาเปรียบเทียบ		สรุปผลการศึกษา
	ประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
2. การขอหนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช	ต้องมีหนังสือรับรองว่าปลอดสารพิษตกค้าง จำนวน 3 รายการ คือ 1. โมโนโครโทฟอส 2. เมวินฟอส 3. เมธาไมโดฟอส ต้องมีหนังสือรับรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย ใช้เวลาประมาณ 5 วัน	กำหนดสินค้าผักและผลไม้ที่นำเข้า จำนวน 12 ชนิด จะต้องผ่านการตรวจ สารพิษตกค้าง จำนวน 3 รายการ คือ 1. สารพิษตกค้างของสารกำจัดแมลง 2. สารพิษตกค้างของสารกำจัดโรคพืช 3. สารพิษตกค้างของสารกำจัดวัชพืช ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบด้านสุขอนามัยจากประเทศไทย ใช้เวลา ประมาณ 5 วัน	เหมือนกัน
3. การขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า	หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าฟอร์มอี ใช้เวลา	หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าฟอร์มอี ใช้เวลา	เหมือนกัน

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบกฎระเบียบการนำเข้าระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ต่อ)

รายการ	ผลการศึกษาเปรียบเทียบ		สรุปผลการศึกษา
	ประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
4.พิธีการทางศุลกากร - ดำเนินการตรวจสอบด้านเอกสาร - ดำเนินการตรวจสอบโรคพืชและศัตรูพืชและตรวจสอบสารพิษตกค้าง - การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ	-ดำเนินการโดยกรมศุลกากรใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน - ดำเนินการโดยฝ่ายกักกันพืชและกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีการดำเนินการใช้เวลาในตรวจคุณภาพประมาณ 1-2 วัน	-ดำเนินการโดยกรมศุลกากร ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน - ดำเนินการโดยหน่วยกักกันพืชและตรวจสอบโรคพืช (AQSIQ) ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ ความชื้น รูปร่าง กลิ่น สี รสชาติ ใช้เวลาในการตรวจคุณภาพประมาณ 1-4 วัน	แตกต่างกัน
5. ระยะเวลาที่ใช้ใน - ขั้นตอนการส่งออก - ขั้นตอนการนำเข้า	5 วัน 3-4 วัน	6 วัน 26 วัน	แตกต่างกัน

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า กฎระเบียบและขั้นตอนในการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเหมือนและแตกต่างกัน ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า กรณีส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้นำเข้าจีนจะต้องขอหนังสืออนุญาตการนำเข้าล่วงหน้าก่อนจะมีการนำเข้าและจะต้อง

สรุปประเทศไทยไม่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า แต่ประเทศจีนต้องขออนุญาตการนำเข้า และใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตนำเข้าประมาณ 20 วัน ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. การขอหนังสือรับรองการปลอดศัตรูพืช เป็นการตรวจสอบด้านสุขอนามัยของสินค้าก่อนส่งออก สำหรับประเทศไทย กรณีต้องการส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้ไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับสินค้าจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ลำไย ทูเรียน ลิ้นจี่ มังคุด มะขาม มะม่วง ส้มโอ หน่อไม้ฝรั่ง ขิง กระเจี๊ยบสด ข้าวโพดฝักอ่อน พริก ต้องมีหนังสือรับรองการปลอดสารพิษตกค้าง ซึ่งสารตกค้างที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ มี 3 ชนิด คือ 1. สารพิษตกค้างของสารกำจัดแมลง 2. สารพิษตกค้างของสารกำจัดโรคพืช 3. สารพิษตกค้างของสารกำจัดวัชพืช ผู้ส่งออกจะต้องขอหนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตร ใช้เวลาประมาณ 5 วัน

สาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีต้องการส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้มาประเทศไทย จะต้องมีหนังสือรับรองการปลอดสารพิษตกค้างจำนวน 3 รายการ ได้แก่ โมโนโครโทพอส เมวินฟอส และ เมฆามิโทพอส ซึ่งจะต้องดำเนินการขอจากหน่วยกักกันพืชและตรวจสอบโรคพืช ใช้เวลาประมาณ 5 วัน

สรุป ทั้งสองประเทศจะต้องปฏิบัติเหมือนกันจึงไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่อกัน

3. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) จะต้องใช้ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าฟอร์มอีเหมือนกัน และผู้ส่งออกของทั้งสองประเทศจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ แล้วจัดส่งมาให้กับผู้นำเข้า

สรุปก่อนส่งออก ผู้ส่งออกของทั้งสองประเทศจะต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเหมือนกัน จึงไม่มีประเทศใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

4. ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร หลังจากมีการดำเนินการผ่านพิธีการด้านเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า ตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าแล้ว ในส่วนของ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านั้น สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการตรวจสอบ 2 ชั้น คือการตรวจ

สรุปการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรของจีนมีขั้นตอนการดำเนินการมากกว่าประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ สาธารณรัฐประชาชนจีน

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น สำหรับประเทศไทย ในขั้นตอนของการเตรียมการส่งออก คือ การขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช ใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 5 วัน แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 6 วัน สำหรับในขั้นตอนการเตรียมการนำเข้า และการนำเข้า ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลาประมาณ 26 วัน

6. ระบบกฎหมายและการปกครอง ประเทศไทย อำนาจในการออกข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติของส่วนราชการจะกำหนดจากระดับของรัฐบาลกลาง การนำเข้าสินค้าของประเทศไทย ไม่ว่าจะนำเข้าด่านศุลกากรในเมืองหลวง หรือ ด่านศุลกากรในส่วนภูมิภาคขั้นตอนการดำเนินการและกฎระเบียบจะเหมือนกัน แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจะบริการประเทศแบบกระจายอำนาจ กฎหมายให้อำนาจในแต่ละมณฑลในการออกกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เอง จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

4.2. การเปรียบเทียบระบบภาษีอากรการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เงื่อนไขเขตการค้าเสรีไทย-จีน

ระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน จะประกอบด้วย ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละภาษิดังนี้

4.2.1. ภาษีศุลกากร กรณีนำเข้าสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย- จีน

4.2.1.1 ภาษีศุลกากรภายใต้เขตการค้าเสรีไทย – จีน ประกอบด้วย

(1) สินค้าส่วนแรก พิกัดอัตราศุลกากร 01-08

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตกลงลดภาษีสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01-08 และสินค้าเฉพาะอีก 2 รายการ ได้แก่ ถ่านหินแอนทราไซต์ และถ่านหินโค้ก เซมิโค้ก การลดภาษีจะเริ่มลดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 และทยอยลดเรื่อย ๆ จนเหลือภาษีอัตราร้อยละ 0 โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สินค้าที่มีอัตราภาษีสูงกว่าร้อยละ 15 และ กลุ่มที่ 2 สินค้าที่มีอัตราภาษีร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 15 สินค้ากลุ่มที่ 3 มีอัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ 5 ตัวอย่างประเภทของสินค้าในแต่ละกลุ่มของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบตัวอย่างสินค้าส่วนแรกของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มสินค้า	ประเทศไทย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ผลการศึกษา
กลุ่มที่ 1 สินค้าที่มีอัตราภาษีปกติสูงกว่าร้อยละ 15	แพะมีชีวิต เนื้อแพะ ปลามีชีวิต โยเกิร์ต	เนื้อสัตว์จำพวกโค กระบือ เนื้อสุกร ปลาเลี้ยงสวยงาม เนย น้ำผึ้งธรรมชาติ	อัตราภาษีแตกต่าง
กลุ่มที่ 2 สินค้าที่มีอัตราภาษีปกติตั้งแต่ 5% - 15%	สุกร ปลาไหล ปลา กะพง มันเนย	ม้า เนื้อสุกรแช่เย็น ปลาไหล ปลาทูน่า นมผงสำหรับเลี้ยง ทารก	อัตราภาษีแตกต่าง
กลุ่มที่ 3 สินค้าที่มีอัตราภาษีปกติต่ำกว่าร้อยละ 5	ม้า ลา ล่อ และ สำหรับ ทำพันธ์	ม้า และ สุกรสำหรับ ทำพันธ์ ปู หอย นางรม	อัตราภาษีไม่แตกต่าง

จากตาราง 4.2 สินค้ากลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตราภาษีปกติสูงกว่าร้อยละ 15 ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในหมวด สัตว์มีชีวิต และ ปลามีชีวิต เป็นต้น สำหรับประเทศไทยอัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราร้อยละ 30 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราร้อยละ 17 – 25 แสดงว่าประเทศไทยมีการลดอัตราภาษีลงมากกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นประเทศไทยจึงเสียเปรียบสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับสินค้ากลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตราภาษีปกติตั้งแต่ร้อยละ 5 - 15 ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในหมวดเนื้อสัตว์ และ ปลา เป็นต้น สำหรับประเทศไทยอัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราร้อยละ 5-10 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราร้อยละ 10-15 สำหรับสินค้าในกลุ่มนี้ แสดงว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการลดอัตราภาษีลงมากกว่าประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยจึงได้เปรียบสาธารณรัฐประชาชนจีน

สินค้าในกลุ่มที่ 3 เป็นสินค้าที่มีอัตราภาษีปกติต่ำกว่าร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ใช้สำหรับทำพันธ์ ซึ่งอัตราภาษีปกติจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0 เหมือนกันทั้งสองประเทศ จึงไม่มีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่กัน

ดังนั้นจากการแบ่งกลุ่มสินค้าโดยใช้อัตราภาษีที่จัดเก็บจริงเป็นตัวแบ่ง แม้จะเป็นสินค้าในพิกัดอัตราศุลกากร 01-08 เหมือนกัน แต่เนื่องจากอัตราภาษีที่เก็บจริงในแต่ละชนิด ของ

(2) สินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้าส่วนแรก ได้แก่

สินค้าปกติ การลดภาษีสินค้าปกติของประเทศไทยและจีน จะครอบคลุมสินค้าทุกรายการนอกเหนือจากการลดภาษีสินค้าส่วนแรก แล้ว ซึ่งจะเป็นสินค้าตั้งแต่ตอนที่ 09 -97 โดยเริ่มลดภาษีสินค้าปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และทยอยลดภาษีลงเป็นลำดับ จนเหลือร้อยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 ในการลดจะมีการแบ่งสินค้าเป็นกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้อัตราภาษีที่เก็บจริงมาเป็นตัวแบ่ง ทำให้รายการสินค้าในแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากอัตราภาษีที่เก็บจริงของทั้งสองประเทศไม่เหมือนกัน

สินค้าอ่อนไหว จะเริ่มลดอัตราภาษีช้ากว่าสินค้าปกติ โดยจะลดภาษีมาอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 20 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 และ จะลดเป็นร้อยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยประเทศไทยมีสินค้าอ่อนไหว จำนวน 251 รายการ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีสินค้าอ่อนไหวจำนวน 178 รายการ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจำนวนสินค้าอ่อนไหวมากกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทยจึงได้เปรียบสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากระยะเวลาในการลดภาษีจะนานกว่า

สินค้าอ่อนไหวสูง สำหรับการลดภาษีของสินค้าอ่อนไหวสูง กำหนดให้ลดภาษีมาอยู่ที่อัตราไม่เกินร้อยละ 50 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยประเทศไทยมีสินค้าอ่อนไหวสูง จำนวน 100 รายการ และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสินค้าอ่อนไหวสูงจำนวน 100 รายการ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสินค้าอ่อนไหวสูงที่เท่ากัน จึงไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อกัน

4.2.1.2 ภาษีศุลกากรภายใต้การเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ (พิกัด 07-08) ของ

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ก่อนมีการลงนามในข้อตกลงการเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เพื่อลดอากรขาเข้าสำหรับสินค้าผักและผลไม้ จำนวน 116 รายการ ให้เหลืออัตราร้อยละ 0 โดยเริ่มลดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 นั้น เดิม ประเทศไทยได้มีการจัดเก็บอากรขาเข้าจากการนำเข้าผัก ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 07 โดยมีอัตรารูปปกติจำนวน 3 อัตรา คือ ร้อยละ 30 40 และ 60 ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสินค้า สำหรับกรณีการนำเข้าผลไม้ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 08 โดยมีอัตรารูปปกติจำนวน 4 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 10 30 40 และ 60

สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นเดิมได้มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากการนำเข้าสินค้าประเภทผัก(HS 07) อัตราร้อยละ 10.6 - 13 และผลไม้ (HS 08) ในอัตราร้อยละ 11 – 30

ประเทศไทยมีการจัดเก็บอัตราภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้ามันฝรั่งสดในอัตราร้อยละ 60 ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตราภาษีปกติในอัตราร้อยละ 13 มันสำปะหลัง ประเทศไทยมีการจัดเก็บในอัตราร้อยละ 40 แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงการเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มลดภาษีระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คงเหลืออัตราอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 0

แสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยมีการจัดเก็บอากรขาเข้าในอัตราภาษีปกติของสินค้าผักและผลไม้ สูงกว่าอัตราภาษีปกติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีการลดอัตราภาษีอากรขาเข้าสินค้าผักและผลไม้สูงกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันสินค้าผักและผลไม้คงเหลืออัตราภาษีร้อยละ 0 ตัวอย่างอัตราอากรขาเข้าสินค้าผักและผลไม้ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบอัตราอากรขาเข้าสินค้าผักและผลไม้ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนและหลังข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน

ประเภท	รายการ	ประเทศไทย		สาธารณรัฐประชาชนจีน	
		อัตราภาษี ก่อน FTA	อัตราภาษี หลัง FTA	อัตราภาษี ก่อน FTA	อัตราภาษี หลัง FTA
0701.10.00	มันฝรั่งสดหรือแช่เย็น	60	0	13	0
0702.00.00	มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น	40	0	13	0
0703.10.10	หอมหัวใหญ่	60	0	13	0
0740.10.00	กะหล่ำดอก	40	0	10	0
0705.11.00	ผักกาดหอมห่อหุ้ม	40	0	10	0
0714.10.00	มันสำปะหลัง	40	0	10	0
0801.11.00	มะพร้าว	60	0	12	0
0808.10.00	แอปเปิ้ล	10	0	10	0
0810.60.00	ทุเรียน	30	0	20	0
0812.10.00	เชอร์รี่	40	0	30	0

4.2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร การขายพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ฟัก เมล็ด หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช ทั้งนี้ ที่อยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือด้วยการจัดทำหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอื่น หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ทำให้แห้ง บด ทำให้เป็นชิ้น หรือด้วยวิธีอื่น ข้าวสาร หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว แต่ไม่รวมถึงไม้ซุง ฝืน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้ หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นการนำเข้าสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทยจีน สำหรับสินค้าส่วนแรก พิกัดอัตราศุลกากร 01-08 ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร และ สินค้าผักผลไม้ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายภายในประเทศจีนกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วย ดังนั้น ผู้นำเข้าก็ต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 13 ในกรณีผลไม้สด เช่น ลำไยสด แต่ถ้าเป็นสินค้าแปรรูปก็ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 17 เช่น ลำไยอบแห้ง

ดังนั้น ในการนำเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีนำเข้าประเทศไทย จะไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่กรณีนำเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 13 หรือ 17 แล้วแต่กรณีทำให้สินค้าที่ส่งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีต้นทุนที่สูงกว่าการนำเข้ามาประเทศไทย

4.3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการนำเข้าประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน

แม้ว่าตามข้อตกลง การค้าเสรีไทย-จีน จะมีการลดภาษีนำเข้า ผักและผลไม้ให้เหลืออัตราร้อยละ 0 แต่ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับ ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่

1. กฎระเบียบ ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น แม้ว่าข้อตกลงเอฟทีเอ อาเซียน-จีน จะช่วยลดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรลงอย่างไรก็ดี เนื่องจากจีนมีการนำระบบการปกครองแบบกระจายอำนาจมาใช้ (decentralization) รัฐบาลท้องถิ่นจีนยังคงมีการเรียกเก็บภาษีภายในประเทศ และภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางการเงินยังคงนำมาตรการและเครื่องมือเชิงนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) มาเป็นอุปสรรคในการ

2. จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ปัญหาที่พบจากการนำเข้า ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการเลือกการขนส่งทางเรือ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน เมื่อนำของออกมาสินค้าประเภทผักและผลไม้คุณภาพอาจจะลดลงไม่ได้มาตรฐานตามผู้ซื้อต้องการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved